



ชุดที่ 54 ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2556

www.ntbcoop.com

สหกรณ์นครนันท

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

20 มี.ค.-30 เม.ย.56 ขึ้นไปสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ

สรรหาผู้แทนสมาชิกใหม่ครบแล้วจำนวน 649 คน

ประชุมสัมมนาเมื่อใด... คอยติดตามต่อไป

คู่มือหนังสือตอบจาก
สำนักงานที่ดิน
ส่วนแยกเชียงใหม่กลาง

(หน้า 10)

สารบัญ

นบสรณนัทธการ	1
ประธานแทน	2
ตามา ตอบไป	3
คุยกับผู้จัดการ	4
สหกรณ์ฯ ปริญญาตรี	5
รายงานจากห้องประชุม	6
ติดตามหนี้สิน หนี้ประกอบได้	7
บุบบำนาญและชบรรมผู้สูงอายุฯ	8
ข่าวจากสมาคมคณาปนกิจฯ	9
เสียจากวินดู	10
ข่าวประชาสันพันธ์	11
กิจกรรมสหกรณ์ฯ	12



นบสรณนัทธการ

คนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

สวัสดิ์ศิศรับท่านสมาชิกทุกท่าน

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วของการดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 54 ภายใต้การนำของประธานบัณฑิตย์ กองกุล ที่มีความพยายามจะดำเนินการให้สหกรณ์ออมทรัพย์นครนันทบุรี จำกัด มีความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือของสมาชิกและสถาบันการเงินอื่นที่ร่วมลงทุน ขณะนี้เราได้ผู้แทนสมาชิกชุดใหม่แล้ว **จำนวนทั้งสิ้น 649 คน** ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยตามสัดส่วน 20 : 1 บางคนเคยเป็นแล้ว บางคนยังไม่เคยเป็น ซึ่งสหกรณ์ฯ จะมีการจัดประชุมชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่กันต่อไป จะเป็นเมื่อใดขอให้อคอยฟังข่าวครับ... จากกรณีที่สหกรณ์ฯ ต้องมีการตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญในปีที่แล้วจากการทำธุรกิจแชนร์ลอตเตอร์และอื่นๆจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้การปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกได้เพียง 3.5 % และ 2.7 % ตามที่ทราบกันโดยทั่วไป และจะต้องตั้งอีกในปีนี้อย่างแน่นอน นับว่าเป็นเรื่องท้าทายการทำงานของคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งมวลสมาชิกทุกท่านที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถที่จะดำเนินงานให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างน้อยการปันผลและเฉลี่ยคืนจะต้องเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอน โดยในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เช่น มีการกำหนดมาตรการประหยัดและลดค่าใช้จ่าย ลดการสิ้นเปลือง มีการตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานให้รัดกุมถูกต้อง มีการตรวจสอบและเร่งรัดหนี้สินที่มีคดีค้างค้างจำนวนมากให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้เกิดรายได้และลดรายจ่ายของสหกรณ์ฯ มีแผนการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นในระยะสั้นและระยะยาวอย่างโปร่งใส รัดกุมและคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อความเหมาะสมกับคน ตรงกับงานและจะมีการอบรมพัฒนาบทบาทหน้าที่และการให้บริการที่ทันสมัย ถูกต้องรวดเร็วทันต่อไปเป็นต้น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นำมาออกกล่าวกัน ยังมีอีกหลายเรื่องที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและจะต้องเร่งปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

ในเรื่องสวัสดิ์ศิศการสมาชิกทุกประเภทที่มีอยู่ ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการต่อไปและจะไม่ทำให้สมาชิกเสียสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ เช่น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สมาชิกประสบอุบัติเหตุ ประสมกับกบัตติ และสวัสดิ์ศิศการอื่นๆครับ... สำหรับเนื้อหาในวารสารเล่มนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามขอได้โปรดพิจารณาอ่านตามอรรถาหรัยครับ... สวัสดิ์



ประธานแถลง

บันทิตย์ กองกุล 087-094-5203

สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด ทุกท่าน เผลอแป๊บเดียวผมและคณะกรรมการชุดที่ 54

ได้บริหารสหกรณ์มา 4 เดือนแล้ว (พ.ย.55-ก.พ.56) ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสมาชิกหลายประการขอแจ้งต่อสมาชิกในส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องการแก้ไขข้อบังคับที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯจะต้องไม่เป็นผู้ที่ **“เคยหรืออยู่ในระหว่างที่สหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งและหรืออาญา ยกเว้นคดีนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของตนเอง”** ได้ผ่านความเห็นชอบของสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างสหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดีไม่สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯได้ เหตุผลประการสำคัญในการแก้ไขข้อบังคับก็เพื่อต้องการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสหกรณ์ฯได้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียน ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ ได้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มอีก 2 คน ทั้งนี้จำนวนบุคลากรของสหกรณ์ฯก็ยังเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังเดิม ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่แต่ประการใด (ทดแทนตำแหน่งผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลาออก 1 ตำแหน่ง) โดยผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ได้มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่

วันที่ 1 มีนาคม 2556 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุทางสหกรณ์ฯได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งถ้าภายใน 2 ปี มีตำแหน่งว่างทางสหกรณ์ฯก็เรียกบุคคลที่ขึ้นบัญชีไว้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ส่วนของการเลื่อนไหลตำแหน่งภายในนั้น มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการว่าง 1 ตำแหน่ง ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบจากเจ้าหน้าที่ภายในสหกรณ์ฯ ผลการคัดเลือกได้ **นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี** เข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการต่อไป จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯเพียงพอต่อการกิจและการให้บริการกับสมาชิกได้อย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น ผมมีแนวคิดในการที่จะให้ผู้มาติดต่อกับสหกรณ์ฯได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น แล้วทางสหกรณ์ฯจะได้รวบรวมความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

มีความเคลื่อนไหวอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ฯ คือในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ฯได้ยื่นคำขอกู้เงินประเภทต่างๆ สูงมาก เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมามีอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกบางส่วนมีการปรับอัตราเงินเดือน เลยทำให้การยื่นคำร้องขอกู้เงินประเภทต่างๆ มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯก็ยังมีสภาพคล่องพอคือสามารถพิจารณาให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ สามารถกู้ได้ทุกราย

เรื่องของผู้แทนสมาชิกชุดใหม่ที่ได้มีการเลือกตั้งกันเสร็จสิ้นไปแล้ว ทางสหกรณ์ฯกำลังตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบเสร็จก็จะประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน ในส่วนของการสัมมนาผู้แทนสมาชิกนั้น ขณะนี้มีแนวทางในการดำเนินการอยู่ 2 ประการ คือ **หนึ่งไปสัมมนาต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน แต่ไปไกลมากไม่ได้**

(ต่อจากหน้า 2)

เพราะงบประมาณมีจำกัด อาจไปได้แค่จังหวัดใกล้เคียง เช่น กาญจนบุรีหรือนครนายก ประการที่สองสัมมนาในจังหวัดนนทบุรี 1 วันเต็มและสหกรณ์ฯจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งทางสหกรณ์ฯจะได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการของผู้แทนสมาชิกต่อไป การสัมมนาผู้แทนสมาชิกจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสหกรณ์ฯจะพยายามทำให้ผู้แทนสมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ฯเป็นประการสำคัญ

เรื่องทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ปีนี้สหกรณ์ฯได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุนและได้แจ้งให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทราบแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ ปีนี้เงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 400 ทุน เป็น 435 ทุน ขึ้นไปสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-30 เมษายน 2556 และคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 แล้วจะทำการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกในวันที่ 2 มิถุนายน 2556

ประการสุดท้ายอยากเชิญชวน บุตรหลาน หรือตัวสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมการออกแบบพื้นที่การใช้สอยในสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ของเราเสียใหม่ เนื่องจากภารกิจและการให้บริการตลอดจนจำนวนสมาชิกที่มีมากขึ้น พื้นที่บริเวณทำงานเดิมไม่สามารถสนองตอบต่อภารกิจและการบริการได้อย่างเพียงพอ จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบการใช้พื้นที่ในสำนักงานให้เป็นสัดส่วน สอดคล้องกับภารกิจและการให้บริการ ทั้งนี้สหกรณ์ฯจะได้ประกาศรายละเอียดรวมถึงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาสต่อไป

เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีการศึกษา 2555 ช่วงต่อไปนี้สมาชิกที่เป็นข้าราชการครูคงได้มีเวลาพักผ่อนและเวลาสำหรับดูแลตัวเองและครอบครัวมากขึ้น ก็ขอให้ท่านใช้เวลาในช่วงนี้อย่างมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สวัสดิ์ศึรัมย์

- ถาม** กรณีกู้สามัญแล้วสามารถกู้สามัญได้อีกรอบเมื่อไร และกรณีเป็นอัตราจ้าง การค้าประกันและเอกสารต่างๆ ยังคงเป็นเหมือนกับการกู้สามัญ ไหมคะ
ตอบ 1. กู้ได้อีกรอบเมื่อสมาชิกชำระหนี้มาแล้ว 6 งวด
2. เอกสารสามัญบางตัวต้องเปลี่ยนและเพิ่มสัญญาประกันอีก 1 ชุด และหนังสือบัญชีธนาคารสมาชิกต้องมายื่นเอกสารการกู้ด้วยตนเอง
- ถาม** ยื่นกู้สวัสดิการและยื่นกู้ฉุกเฉินไปแล้ว จะยื่นกู้สว.อีกจะได้เท่าไร เงินเดือน 9,000
ตอบ ถ้าเงินเดือนเหลือ 9,000 บาท สามารถกู้ สว. ได้ 470,000-480,000 บาท แต่ต้องดูรายละเอียดของผู้กู้ก่อน
- ถาม** การกรอกใบรับชำระผ่านระบบ Bill Payment กรอกเอกสารแบบไหน เลือกหัวข้อยังไง เพราะมีค่าเงินกู้สามัญ และมีค่าอาปนกิจฯ ต้องทำอย่างไร คนละใบ หรือใบเดียวกัน



- ตอบ** ให้ท่านสมาชิกกรอกหมายเลขที่ 001 ชำระหุ้น/หนี้รายเดือน ได้เลยครับ
- ถาม** แฟนผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 2 เดือน อยากทราบว่าผมจะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เมื่อไร จดทะเบียนสมรส แล้วสมาชิกสมทบต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
ตอบ สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เลยครับ เอกสารมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสามัญ 1 ชุด 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป



จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการปรับ
ค่าแรงงานอัตรา 300 บาท/วัน นั้นมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีแรงกระตุ้นซื้อมากขึ้น
ภาคธุรกิจก็ดีขึ้นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเงินกัน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอันมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ EXPORT แต่ถ้ามองในแง่บวก
นักธุรกิจประเภท IMPORT ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจ
ตัวเองมีแรงซื้อมากขึ้น ได้ของมากขึ้น สามารถทำกำไรได้
มากขึ้นในช่วงนี้

ตลาดหุ้นก็มีผลต่อเศรษฐกิจเช่นกัน ในปัจจุบันกราฟ
หุ้นพุ่งขึ้นเกือบถึง 1,600 จุดเป็นเพราะนักลงทุนมองเห็น
หนทางในการลงทุนจากภายในประเทศจึงหันมาสนใจ
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และดอกเบี้ยเงินฝากใน
ต่างประเทศก็มีแนวโน้มลดลง

การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 เราต้องมีการเตรียมพร้อม
ให้มากกว่านี้ ประเทศไทยได้เปรียบในเรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว การมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่
ติดอันดับโลกมากมายหลายที่ ชายทะเล เกาะ ภูเขา
และการมีวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานก็นับ
เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว
เที่ยวประเทศไทยกันอย่างไม่ขาดสาย นับแต่จะมีวันเพิ่ม
ขึ้นๆ เมื่อการท่องเที่ยวดี การจับจ่ายใช้สอยก็เป็นปัจจัย
ที่เป็นประโยชน์ในการนำเงินตราเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอัตรา
GDP ก็จะสูงขึ้นตามตัว ประเทศไทยยังได้เปรียบ ในเรื่อง
อาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้านเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศ
และ CHEF ชาวไทยหลายๆ คนก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงใน

ระดับโลกมาแล้วหลายประเทศวาดรางวัลในการประกวด
การปรุงอาหาร จนเป็นที่เลื่องลือกันจำนวนมาก

หันกลับมามองสหกรณ์ของเรา การออมเงินของ
สมาชิกในปัจจุบัน จำนวนเงินฝากของสหกรณ์ฯ ก็ยังจัด
อยู่ได้ว่าอยู่ในระดับที่สมาชิกยังมีความเชื่อมั่นและศรัทธา
องค์การของเราอยู่ สหกรณ์เรามียอดเงินมากกว่า
2,850 ล้านบาท ยอดเงินฝากของสหกรณ์เรา เป็นกราฟ
ที่พุ่งทะยานขึ้นแสดงให้เห็นศักยภาพของการบริหาร
เงินฝากที่สมาชิกยอมรับได้ถึงอัตราผลตอบแทนในเรื่อง
ดอกเบี้ย ซึ่งสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ตกอยู่ที่ 2.75 บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์อยู่ที่ 4.00 บาท/ปี
ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจในช่วงขณะนี้

เงินฝากอีกประเภทหนึ่งคือ เงินฝากประเภท
ன்றวิทวีทรัพย์ซึ่งฝากระยะเวลา 36 งวด ฝากเงินงวด
ละเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รับฝากตั้งแต่
500-20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.00 บาท/ปี
ซึ่งสมาชิกถามกันเข้ามามาก สามารถฝากผ่านบัญชีเงิน
เดือนโดยฝากเงินพร้อมกับใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ได้
สนใจสอบถามได้ที่สหกรณ์ทุกวันทำการได้ครับ



แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เส้นทางของ “โมโซ”

คำว่าชื้อบึงเกินความจำเป็น ผมอยากให้คำจำกัดความง่าย ๆ ว่า **“ชื้อแหละ”** ซึ่งตรงกับพฤติกรรมของคนไทยที่ชอบชื้อโดยไม่มีเหตุผล เพียงเพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะเท่านั้น พฤติกรรมแบบนี้ผมเองก็อยู่ในเครือข่ายประเภทนี้เช่นเดียวกัน บางขณะเรามักถามตัวเองว่าชื้อมาทำไม จะเอาไปทำอะไรก็นึกไม่ออกรู้เพียงแต่ว่าอยากชื้อเพราะว่าสวยดี ถ้าคิดว่าไม่คุ้มเสียเลยคงไม่ชื้อ ถ้าหากเรามีความพร้อมที่จะจ่ายให้ชื้อโดยไม่ได้เดือดร้อน ก็คงไม่เข้าข่ายประเด็นนี้ หลายปีก่อนในประเทศแคนาดา ที่เมืองแวนคูเวอร์ มีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหยุดพฤติกรรม **“ชื้อแหละ”** ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพราะเป็นช่วงที่ผู้คนออกมาชื้อบึงเกินจำเป็น ให้หันมามองของขวัญที่ไม่ต้องชื้อต่างคน เช่น บัตรอวยพร ดอกไม้ และคำขอบคุณ มีหลายกลุ่มที่ออกมาต่อต้านในเรื่องนี้ เช่น กลุ่มคอมแพ็คท์ (Compact) ประกาศจะไม่ชื้อสินค้าใดๆเลยยกเว้นอาหารและชุดชั้นในเป็นเวลา 1 ปี เพื่อปลุกใจให้เพื่อนร่วมโลกหันมาหยุดชื้อกระแสบริโภคนิยม ในปี 2552 รัฐบาลไทยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมารณรงค์เช่นกันโดยชักชวนคนไทยว่า **“มาเป็นชาวโมโซกันเถอะ”**

คำถามต่อมา **โมโซ คืออะไร** รูปร่างหน้าตาเป็นเช่นใดบางคนคงนึกไม่ออก การที่นึกไม่ออกก็ไม่ใช่ว่าเรื่องแปลก เพราะคำว่าโมโซ เพิ่งเกิดมาได้ไม่ถึง 8 ปี และเพิ่งมีคนกล่าวถึงมายังไม่ถึงปีเสียด้วยซ้ำ โมโซเกิดจากงานวิจัยของสถาบันไทยพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ เป็นกัปตัน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า ช่วงปี พ.ศ. 2548 ผมและคณะวิจัยต้องการค้นคว้าหาว่า ถ้าจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง โครงการที่จะใช้รณรงค์ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งคำตอบที่ได้คือ พวกเขาต้องการเห็นโครงการที่แปลกวัง และไม่ผูกมัด สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ก็ได้

“ตอนนั้นคำว่า ‘ไฮโซ’ และ ‘โลโซ’ เป็นคำที่คนไทยใช้กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว โดยเราจะเข้าใจว่า ไฮโซ คือคนที่มีชีวิตหรูหราสุขสบาย ส่วนโลโซคือคนที่อาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากหรือยากจน อยากรู้ก็ตีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้คนเราใช้ชีวิตบนทางสายกลาง ไม่จำเป็นต้อง ‘ไฮ’ หรือ ‘โล’ สุดท้ายจึงได้ชื่อกลุ่มว่า Moderation Society หรือ โมโซ (Moso) เพราะคำว่า Moderation แปลว่า พอประมาณ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หลังจากที่ได้ชื่อโครงการแล้วทีมนักวิจัยของสถาบันไทยพัฒนาจึงได้จัดทำสื่อกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1. สายรัดข้อมือ สายรัดข้อมือมีสีฟ้าแทนความ **“หนักแน่นมั่นคง”** ของจิตใจ และมีข้อความ **“สังคมพอประมาณ”** ของชาวโมโซมีบนสายรัดข้อมือ

บางคนอาจคิดว่า สายรัดข้อมือเป็นเครื่องมือที่ไร้พลัง หรือเป็นเพียงแค่การทำตามกระแสแฟชั่นเท่านั้น แต่ ดร.พิพัฒน์อธิบายว่า **“เวลาที่คนเราชื้อของอะไรสักอย่าง ขณะที่มือยื่นไปหยิบของ สายรัดข้อมือก็**



**สหกรณ์
ปริทรรศน์**
ปัญญา เนืองฤทธิ์ 086-733-0355

จะยื่นตามไปด้วย เมื่อคนเราเห็นสายรัดข้อมือก็จะถูกคิด พิจารณาอีกครั้งว่าควรชื้อหรือไม่ ดังนั้นสายรัดข้อมือจึงเป็นเครื่องมือที่เราหวังจะให้เกิดความคิดซ้ำ (Rethink) นั้งเอง”

ที่สำคัญก็คือ สายรัดข้อมือที่ว่ามีไว้เพื่อแจกฟรีเท่านั้น!

2. สมุดบัญชีแก้มลิง สังเกตไหมว่า นาที่แรกที่เรามองเห็นสิ่งของต้องใจ เราจะเกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาติดขัด แต่ถ้าถึงระยะให้ทอดยาวไปสักหน่อย ความอยากได้ก็จะลดลง และถ้ามีการจดบันทึกอย่างเป็นกิจจะลักษณะก็จะรู้ว่าเรามีเงินเหลือติดกระเป๋าเท่าไร

วิธีทำบัญชีแก้มลิง เขียนรายการสิ่งของที่เรอยากได้ โดยระบุมูลค่าและระยะเวลาสำหรับการคิดทบทวน เช่น โทรศัพท์มือถือราคา 9,000 บาท ให้ระยะเวลาพิจารณา 15 วัน หลังจาก 15 วันไปแล้ว ถ้าเรายังเห็นว่าจำเป็นต้องชื้อก็ชื้อ แต่ถ้าไม่ชื้อคุณก็จะเงินเหลือเก็บตั้ง 9,000 บาท (ว้าว...!)

3. บางกอกฟรีไซเคิล กิจกรรมนี้เป็นทางเลือกจากโครงการ Freecycle ที่สมาชิกทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน โดยแต่ละคนจะเข้าไป โพสต์ในเว็บบอร์ดว่าเขอยากแบ่งปันของเหลือใช้ที่ยังมีคุณภาพดีชิ้นใดบ้าง หรือเข้าไปโพสต์ว่ากำลังต้องการสิ่งของชิ้นใดอยู่ หากพบว่ามีการต้องการตรงกัน พวกเขาจะนัดพบกันเพื่อส่งมอบสิ่งของเหล่านั้น

สำหรับกิจกรรมฟรีไซเคิลในประเทศไทย ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 300 คน ถ้าคุณสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถคลิกเข้าไปสมัครได้ที่ www.bangkokfreecycle.com

แม้ว่าโครงการวิจัยของสถาบันไทยพัฒนาจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของสถาบันยังยินดีให้คำแนะนำและสนับสนุนทั้งสายรัดข้อมือและไฟล์บัญชีแก้มลิง คุณครู นักเรียน หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0-2930-5227 หรือที่ www.mosociety.com และ www.mosothai.com

ถ้าเราคิดจะดำเนินชีวิตแบบโมโซนั้นไม่ยากเลย เราเคยดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามชีวิตไปตามปกติแต่สิ่งสำคัญเติมสติบวกเหตุผลเข้าไปเรียกสติทุกครั้งเมื่อจะตัดใจชื้อแยกความเป็นออกจากความต้องการ แต่ก็มิได้ตั้งใจสร้างความตระหนักรู้จนลึกลับสร้างทฤษฎีให้ชีวิตเสียเลย บางครั้งการสนองความต้องการก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตได้เหมือนกัน ถ้าเรามีความพร้อม

ชีวิตคนเรามิได้อยู่ได้เพียงเงินเพียงอย่างเดียว ผมเคยเขียนเรื่องเงินลงไปฉบับก่อนๆมาบ้างแล้ว ความเพียงพอต้องพอเพียงใน การหาความสุขด้วย

สวัสดิ์ศรีรับ



รายงาน

จากห้องประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ้ง 091-028-7922

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ์ของเราเยอะมากครับ ทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุม ส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องดี ทั้งนั้นครับแต่ก็คงมีบ้างที่เป็นปัญหา แต่เราก็ช่วยกันแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะเราเป็น "ครู" ครับ ค่อยๆ แก่กันไป แก่อย่างมีสติ ปัญหาที่มีไว้ให้แก่นะครับ

เรื่องดีๆ ในห้องประชุมก็คงเป็นการแสดงความยินดีกับ คุณกนกวรรณ เกิดนวล ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมานี้ ทำให้ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ ว่างลง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อเข้าสู่ระบบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ตามระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ.2521

เรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสรรหาเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ช่วยงานด้านกฎหมาย ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย ก็ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับเจ้าหน้าที่บัญชีคนใหม่ คุณกานต์ติศา อนุโยธา เจ้าหน้าที่ทั่วไป คุณศุภเศรษฐ์ จิตตะวิกุล ส่วนผู้สมัครในอัตราลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ช่วยงานด้านกฎหมายนั้น ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

ในส่วนของเรื่องราวในห้องประชุมนอกสหกรณ์ฯ ก็คงจะมีเพียงเรื่องเดียวครับ คือเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมานี้ ท่านบัณฑิตย์ กองกุล ประธานกรรมการและกรรม ได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ในห้องประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ ที่นำเงินไปเล่นแชร์ลอตเตอรี่ เกือบ 20 สหกรณ์, ผู้แทน DSI, ผู้แทน ป.ป.ง.และผู้แทน สฟฐ. กระทบอยากจะทำบอกเพื่อนสมาชิกว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ได้ทอดทิ้งเรา เขากำลังพยายามทุกวิถีทางที่จะนำคนคิดมาลงโทษให้ได้ ซึ่งขณะนี้ก็มีข่าวดีบ้างแล้วว่า ศาลมีคำพิพากษาให้สอ.ศรราชบุรี

และสอ.ศรยโสธร ชนะคดี โดยให้คณะกรรมการที่นำเงินไปเล่นแชร์ลอตเตอรี่ชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด สอ.ศรปฐมธานี ชนะคดีบริษัทเทวสิทธิ์ พิมเนศ จำกัด นอกจากนั้นที่ประชุมได้ขอให้ สฟฐ.เร่งดำเนินการเรื่องการสอบสวนด้านวินัยข้าราชการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ส่วน ป.ป.ง.ก็จะติดตามในเรื่องของการสืบทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วน สอ.คุณนทีบุรี นั้นค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดหน่อย ถึงวันนี้สมาชิกหลายต่อหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจ โทร.ถามกันเป็นระยะๆ ท่านประธานก็พยายามเขียนลงในวารสารทุกฉบับ แต่คุณครูก็ไม่ค่อยอ่านกัน กระผมว่าเป็นเรื่องแปลกนะ เพราะว่าในโรงเรียนเรามีโครงการ "รักการอ่าน" คุณครูต่างก็เคยเชิญให้นักเรียนอ่านหนังสือแต่คุณครูกลับไม่ค่อยอ่านหนังสือ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน กระผมสรุปสั้นๆว่าขณะนี้สหกรณ์ฯของเราเป็นโจทก์รวม 4 คดี

(1) คดีแพ่ง : สอ.คุณนทีบุรี เป็นโจทก์ฟ้อง บริษัทเทวสิทธิ์ พิมเนศ จำกัด (กรณีฉ้อโกง เป็นเหตุสหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย)

(2) คดีแพ่ง : สอ.คุณนทีบุรี เป็นโจทก์ฟ้อง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 52 และผู้จัดการสหกรณ์ (กรณีปฏิบัติหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย)

(3) คดีอาญา : สอ.คุณนทีบุรี เป็นโจทก์ฟ้อง คณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 52 และผู้จัดการสหกรณ์ (กรณีขโมยทรัพย์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย)

(4) คดีอาญา : สอ.คุณนทีบุรี เป็นโจทก์ฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดิน อ.เขียงกลาง จ.น่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (กรณีออกเอกสารอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย)

เพราะฉะนั้น ช่วงนี้เราคงจะทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับ คงต้องรอศาลท่านจะพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป คดีอาญานั้นคงจะขึ้นศาลปลายเดือนมีนาคมนี้ และคดีแพ่งก็จะติดต่อกันในต้นเดือนเมษายนครับ

นี่แหละครับ "รายงานจากห้องประชุม" 2 ห้อง ถ้ามีความคิดเห็นอะไรหรือมีห้องประชุมที่ 3 กระผม ก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกนะครับ

ในเรื่องของสารทุกข์สุกดิบของเพื่อนสมาชิกในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีเพื่อนสมาชิกประสบอุบัติเหตุกันพอสมควร ใครรู้จักใครก็โทร.ถามให้กำลังใจกันนะครับ

(ต่อหน้า 11)

“ความรับผิดชอบ”

“เกิดเป็นคน ต้องมีความรับผิดชอบนะ” เป็นคำที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมและจะไม่ลืมตลอดชีวิต เพราะที่มาของประโยคนี้มีความสำคัญและมีความหมายต่อชีวิตหน้าที่การงานของข้าพเจ้าตลอดมา รวมทั้งบทบาทในหน้าที่อื่นๆ ด้วยที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ไม่ว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัว ในฐานะพ่อ ในฐานะสามี ในฐานะประธาน SML ชุมชนไพลิน พัฒนาการ สามชัย ปีงบประมาณ 2555-2556 แม้กระทั่งหน้าที่สารวัตรนักเรียนต่างๆ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพราะข้าพเจ้ามีความคิดว่าเด็กในวันนี้ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติในวันหน้าต่อจากพวกเขาที่จะต้องยุติบทบาทเมื่อวันเวลามาถึง ความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สถาบันทั้ง 3 นี้เป็นสิ่งที่จะต้องคงอยู่คู่จันท์กันและกันตลอดไป ถ้าเราจะคงความเป็นเอกราชและความเป็นชาติไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ที่มาของคำและข้อความข้างต้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ขณะนั้นได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักเรียนและมีหน้าที่สอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมปลายและสอนวิชาลูกเสือ เพราะครูผู้ชายเกือบทุกคนจะต้องได้รับการอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ทุกโรงเรียนต้องเปิดกองลูกเสือครูต้องสอนวิชาลูกเสือ ข้าพเจ้ามีหน้าที่สอนลูกเสือร่วมกับท่านผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง มีอยู่คราวหนึ่งข้าพเจ้าคงมีงานอื่นติดพันในช่วงโมงสอนวิชาลูกเสือ ข้าพเจ้าจึงบอกให้ลูกเสือไปให้อาจารย์อื่นสอน สักพักต่อมาก็ไม่สอนลูกเสืออีก คินันนั้นเหมือนนอนหลับก็ฝันว่ากำลังยืนดูวงศุขียาญค์ แปรขบวนได้อย่างสวยงามมาก ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ในฝันว่าข้าพเจ้าพูดกับเพื่อนครูว่า “เป็นระเบียบเรียบร้อยดีจังเลยวะ”



ติดตามหนังสือ

หนังสือเล่มนี้

จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

ในความฝันไม่ทราบว่าจะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านมาประทับอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่มาได้ยินพระราชดำรัสว่า“เกิดเป็นคน ต้องมีความรับผิดชอบนะ” แล้วก็เห็นพระองค์ท่านเสด็จลอยไปในอากาศเหมือนพระองค์ท่านเสด็จกลับสวรรคต ข้าพเจ้าจดจำฉลองพระองค์ในชุดเสื้อครุย รับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์ในวันแห่งความฝันนั้นได้ติดตาม เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ดูเหมือนว่าพระองค์มาทรงเตือนข้าพเจ้าว่า การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือจะเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดีได้อย่างไร เราขอความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เราก็ต้องสอนเด็ก สอนเยาวชนโดยเฉพาะลูกเสือที่พระองค์ทรงก่อตั้งมาเป็นประเทศที่ 3 ของโลกเพราะมุ่งหวังจะให้เยาวชน ของไทยเป็นผู้มีระเบียบวินัย จะได้เป็นกำลังของชาติ ในยามต้องการการลูกเสือของไทยจงกลับคืนมาเข้มแข็งเหมือนดังเดิม ปัญหาเยาวชน ดังปัจจุบันจะไม่มี

เพื่อนครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯที่รักครับ เราสอนนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ต้องเป็นเวรรับผิดชอบความสะอาดในห้องเรียน ต้องทำการบ้านในแต่ละวิชาที่ครูสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ฯลฯ “แล้วทำไมหนังสือเล่มนี้จะสูญ” จึงเกิดขึ้นได้ครับ เรากู้อไปแล้ว เราก็ต้องมีความรับผิดชอบ นำเงินค่างวดที่จะต้องคืนสหกรณ์ฯมาชำระหรือผ่อนส่งตามระยะเวลาในสัญญาคุ้มครองถึงจะได้ชื่อว่า “เป็นคนมีความรับผิดชอบ” นะครับ

สวัสดิ์ครับ



มุมมองบ้านนา และ ชมรมผู้สูงอายุ

สม จงถาวร 086-787-5557

“สวัสดิ์ปิยะเส็ง”

สวัสดิ์ศิริชัย พบกันเป็นฉบับที่ 7 แล้ว ประจำเดือน มีนาคม 2556 กว่าสมาชิกจะได้อ่านกันก็ปลายเดือน เชื่อว่าทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมเที่ยว เตรียมเดินทาง เนื่องในโอกาส **“เทศกาลสงกรานต์”** สงกรานต์ปีนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่ ที่จะให้ชาวไทยทุกคนได้วันหยุดพักผ่อน เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อพบประสังสรรค์หมู่ญาติพี่น้อง รดน้ำดำหัวพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ ทางราชการให้มีวันหยุดได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2556 รับรองได้ว่าสงกรานต์ปีนี้ถนนเส้นสู่อีสานตั้งแต่สระบุรีเลี้ยวขวาคงติดกันสนั่นหวั่นไหว สงกรานต์ปีที่แล้วยังพอจำได้ว่าสถิติการเดินทางตั้งแต่ตี 5 ของเพื่อนชาวอีสานจังหวัดหนองคายถึงบ้านหลังเที่ยงคืนแล้วปีนี้จะเป็นอย่างไร วันหยุดก็ยาว รถใหม่ก็มากที่ได้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว คงอาจจะถึงในรุ่งเช้าของวันใหม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม เสียสงกรานต์ของทุกปีลูกหลานก็ต้องเดินทางกลับบ้าน ปะหน้าพ่อหน้าแม่ ให้ท่านได้ชื่นใจหายคิดถึง ถึงจะลำบาก ยากเข็ญอย่างไรก็ตาม ปีหนึ่งได้กราบพ่อกราบแม่สักครั้ง เป็นมงคลแก่ชีวิตไปตลอดปีก็จงทำเถอะ และก็อย่าลืมก่อนเดินทางเตรียมข้าวเหนียว หมูทอด-ไก่ย่าง ตัดตัวไว้หน้อยก็แล้วกัน เผื่อรถติดกลางทางกลางป่าก็ยังมีข้าวมีน้ำกินปะปังหิวไปก่อน โดยเฉพาะจังหวัดไกลๆ มีหวังถึงรุ่งเช้าแน่ๆ

เมื่อคุยเรื่องสงกรานต์ สำหรับผู้หลีกเลี่ยงการเดินทางแล้วจะทำกิจกรรมอะไรกันดีให้คลายร้อน รับรองว่าปีนี้คงร้อนขึ้นใจเลยแหละ ปีนี้สนใจนึกเป็นอย่างมากที่ช่วยกันกาวนาไม่ให้แห้ง **“น้องน้ำมา”** มันเลยไม่มา นอกจากจะไม่มาแล้วยังพา **“แล้ง”** มาอีกมากมาย พวกมันแล้งทั่วประเทศ น้ำไม่พอกับเรื่องการเกษตรกันถ้วนหน้า คิดไป คิดมา เอ สงกรานต์ปีนี้เราจะสาดน้ำเล่นกันใหม่ ถ้าไม่สาดเอาแต่พรมๆ

กันจะดีไหมหนอ คิดมากไปหรือเปล่า แต่มันก็น่าคิดนะครับ นอกจากปีนี้จะร้อนแล้งหุดดับดับไหม้แล้ว ยังต้องมีการประหยัดไฟฟ้าอีก เพราะกระทรวงพลังงานแจ้งข่าวร้าย หลังวันวาเลนไทน์ว่า พม่าจะหยุดส่งกระแสไฟฟ้าให้ไทย ในช่วงเวลาสงกรานต์เพื่อปิดซ่อมโรงไฟฟ้า อุแม่เจ้า มันอะไรกันนี้ น้ำก็ไม่จะมีให้สาดเล่นกันตอนสงกรานต์ ไฟฟ้าก็ยังคงมาปิ๊ดๆ เป็ดๆ เป็นเวลาอีก โอ๊ย! พระเจ้าช่วยก๊วยทวดดมมัน ยิ่งกว่า **“บาปข้ากรรมชัต”** สงกรานต์ปีนี้ มันจะสนุกแค่ไหน ถ้าเหตุการณ์ทั้งป้จจัยภายในและภายนอกประมาณนี้ สำหรับผม สงกรานต์ปีนี้ ตั้งใจไว้ว่าคงจะไม่เดินทางไกลเกิน 200 กิโลเมตร แต่จะไปไหนนั้นยังไม่บอก ส่วนการสาดน้ำปีนี้ก็จะไม่สาดน้ำเล่นกัน จะใช้แต่พรมๆ ก็พอ ช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะการประหยัดน้ำก็จะส่งผลไปถึงการประหยัดไฟฟ้าด้วย เอ ผมตั้งใจเกินไปหรือเปล่า ไม่เกินไปมั้งปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยและที่สำคัญปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ไม่ปกตินัก ช่วยๆ กันใครเห็นด้วยก็ช่วยกันทำ บอกลูกบอกหลานแล้วถ้าปีหน้าไม่แล้งอย่างปีนี้คืออย่ากันใหม่ สวัสดิ์ปิยะเส็งวันสงกรานต์ ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ มีแต่สุขใจตลอดปี งูเล็กกันทุกๆ ท่านนะครับ

สุดท้ายขอฝากมรดกที่ 5 ของท่านอาจารย์พุทธทาส ปณิธานข้อที่สาม คือ การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา นี้เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ เพราะโลกนี้ต้องมีมากศาสนา เท่ากับชนิดของคนในโลก เพื่อจะอยู่ร่วมโลกกันได้โดยสันติและทุกศาสนาล้วนแต่สอนความไม่เห็นแก่ตัว จะต่างกันบ้างก็แต่วิธีการเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สงกรานต์ปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด

กำหนดจัดงานรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส

ในวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารสหกรณ์ฯ ชั้น 4

เชิญพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ มาร่วมงานกันมากๆ นะครับ

สวัสดิ์ศิริชัย

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี
 (สณ.นบ.), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
 สหกรณ์ออมทรัพย์คูนไทย (สสอค.) และสมาคม
 ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
 แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีข่าวที่แจ้งความเคลื่อนไหว
 ให้ทราบดังนี้

ข่าว
จาก
สมาคมฌาปนกิจ

วิชัย ทัพคล้าย 089-897-6843

สณ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สสอค. 042-814-493-4, 085-6427165
 สส.ชสอ. 081-526-1140, 081-907-2641

1. รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตแจ้งประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	ว/ด/ป ที่เสียชีวิต	สาเหตุ	สมาคมฯ	เงิน สงเคราะห์
2282	นายศิริวัฒน์ อินทรพิทักษ์ (สมาชิก 40 ปี 1 เดือน)	บ้านกาญจนา 1	31 ม.ค.56	ติดเชือิน กระแส เลือด	สงเคราะห์ฯ	30,000.-
					40ปี,50ปีฯ	150,000.-
					สณ.นบ.	281,354.-
					สสอค.	576,000.-
0178	นายอบ น่วมอู่ (สมาชิก 53 ปี)	บ้านกาญจนา 1	3 ก.พ. 56	มะเร็ง ปอด	สงเคราะห์ฯ	30,000.-
					40ปี,50ปีฯ	150,000.-
					สณ.นบ.	281,354.-

- สำหรับสมาชิก สสอค.(ฌาปนกิจชาวไทย) เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม สำหรับสมาชิกสามัญสหกรณ์ อายุไม่เกิน 50 ปี เท่านั้น สมัครจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 4,000 บาท, ค่าบำรุงรายปี 20 บาท, ค่าสมัคร 20 บาท รวมเป็นเงิน 4,040 บาท
- จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานชุดใหม่ จำนวน 5 คน คือ
 - แทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระไป 3 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
 - นายบังเอิญ อิ่มจิตร ผอ. โรงเรียนเทพประทานพร อ.เมือง จ.นนทบุรี
 - นายธานี เทศขำ ครู โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ อ. เมือง จ.นนทบุรี
 - นายยอดยิ่ง แผลงงู ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 - แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก 1 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่แทน 1 ปี ได้แก่
 - นายปณต จตุพศ ผอ. โรงเรียนคลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 - แทนตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ ที่ลาออก 1 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่แทน 1 ปี ได้แก่
 - นายพีระพล เกตุกราย ข้าราชการบำนาญ เขต 2



สวัสดีครับ



เสียงจากเงินกู้

เสมอ ทองคอนอ่อน 081-770-6053

สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน นี่ยังเข้าฉบับที่ 7 แล้ว เราจะต้องตามแกะรอยเส้นทางของแชร์ลือตเตอร์ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดการใช้หนี้ของบริษัทเทวสิทธิ์ฟิมเนค ในวันที่ 4 มกราคม 2557 ตามสัญญาที่ให้ไว้ใน 2 ปี ซึ่งในปีแรก 4 มกราคม 2556 ซึ่งก็ไร้แววที่จะนำเงินประมาณ 30 ล้านบาทมาใช้คืน ผู้เขียนภาวนาขอให้พวกเราถูกแจ๊คพ็อตได้รับใช้หนี้ทั้งหมดแต่มั่นคงเป็นไปได้ยาก แต่ในความเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ใครจะรู้คนที่สร้างกรรมดีอาจจะได้รับผลดีตอบแทนก็เป็นได้ ส่วนคนที่ไม่ดีเชื่อเถิดเขาคงไม่มีความสุขหรอก ใจเขาจะร้อนลุ่มเหมือนมือกองไฟเผาผลาญอยู่กลางอก สิ่งไม่ดีจะตามหลอกหลอน อยู่ตลอดเวลาไม่กล้าเข้าสัมผัสอย่างเปิดเผย บางครั้งอาจจะหลบๆ ซ่อนๆ ปลีกตัวออกจากสังคมมากขึ้น

นี้แหละคือทุกข์ทางใจ วันนี้เรื่องแชร์ลือตเตอร์เอาเบาๆ ก่อนนะครับ แต่ผู้เขียนมีถมท้ายให้นิดหนึ่ง คือหนังสือตอบรับของสำนักที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว ส่วนแยกเชียงกลางที่ทางคณะกรรมการชุดที่ 53 ได้ขอตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2555 ไปจะเห็นว่าเรามีได้ใส่ร้ายใคร หรือกล่าวอ้างลอยๆ โดยปราศจากหลักฐาน มิฉะนั้นจะโดนฟ้องศาลเอาได้

ในขณะนี้การขาดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางสหกรณ์ขอร้องสมาชิกทุกท่านช่วยยับยั้งความคิดชอบเมื่อเดือนธันวาคมสหกรณ์ฯ ช่วยท่าน เราต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ โดยเฉพาะวันอังคาร เวลา 15.30 น. เราจะมัลติมีเดียคำปรึกษาปัญหาแก่สมาชิกทุกท่าน ประกอบด้วย ประธาน นิตกร ประธานติดตามหนี้สินฯ

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุทำให้สหกรณ์ฯ ต้องให้ทำประกันหนี้กับบริษัทประกัน โดยเฉพาะการกู้ที่ต้องใช้คนค้ำประกันเกือบทุกประเภท เพื่อป้องกันการเสี่ยง ส่วนจะทำกับสมาชิกประเภทไหนนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป อาจจะกระทบกับสมาชิกบางท่านบ้าง เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ หวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับ ฉบับหน้าเนื้อหาจะเข้มข้นแล้วค่อยติดตามกัน **สวัสดิ์ครับ**

ที่ นน ๐๐๑๕.๐๑.๐๑/ ๕๖๘๓

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด
รับเลขที่ 5912
วันที่ 28 / 7. ๕๖ / 55
เวลา 15.00 น.

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
ส่วนแยกเชียงกลาง
ถนน น่าน - พู่ช้าง นน ๕๕๑๖๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบหนังสือราคาประเมิน
ที่ดิน ภาระกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด
อ้างถึง หนังสือที่ สก.นบ.๕๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
คณบดีสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ได้ขอให้ สำนักงานที่ดินฯ ว่าบิราคาประเมินที่
ถูกต้องหรือไม่ ความระเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว ส่วนแยกเชียงกลาง ขอเรียนว่า สำนักงานที่ดินส่วนแยกเชียงกลาง ได้เปิด
ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสามารถประเมิน ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
นั้น ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากไม่มีต้นฉบับหนังสือดังกล่าว ถูกบันทึกไว้ที่สำนักงานที่ดินส่วนแยกเชียงกลางแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร ขำฮง)
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกเชียงกลาง

โทร.๐-๕๕๑๖-๑๑๕๖

อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าวิถีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดี กินดีและมีสันติสุข โดยการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ์ หมายถึง หลักวิธีดำเนินงานสหกรณ์ที่ประเทศต่างๆ ได้ถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน หรือเป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการนำค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งองค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศได้แถลงการณ์ไว้ 7 ประการดังนี้

หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง และศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิกในสหกรณ์ปรimum สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียง (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ขุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสภาพภาพในอัตราที่จำกัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน เพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่นำมาแบ่งปันกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์



02-9698201-2, 02-5254270



เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ สหกรณ์เป็นองค์การที่พึงพาและปกครองตนเองซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถ้าสหกรณ์เข้าทำข้อตกลงกับองค์การอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอกสหกรณ์พึงทำข้อตกลงเช่นนั้น ภายใต้เงื่อนไขอันมั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกยังควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตยและจะต้องอ้างไว้ซึ่งสภาพการปกครองตนเองของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การทำให้การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ สหกรณ์พึงให้การศึกษและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้งผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชน และบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

(ต่อจากหน้า 6)

ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	โรงเรียน	หน่วย	ประสูติเหตุ	เวลาการศึกษา
6689	นางภมกรวรรณ แพทยานนท์	บ้านกาญจนา เขต 1	อ. เมืองฯ	อ.เมืองฯ	14 ม.ค.56-11 ก.พ.56
5095	นางนงเยาว์ อาจะสถิต	ร.วัดเฉลิมพระเกียรติฯ	-	อ.เมืองฯ	4 ม.ค.56-5 เม.ย.56
1805	นางมณีวรรณ สุขใส	บ้านกาญจนา เขต 1	-	อ.เมืองฯ	24 พ.ย.55-5 ก.พ.56
1105	นางอังคณาวิทย์ แสนสุข	ร.ราชวินิตนวมบุรี	-	อ.เมืองฯ	22 ธ.ค.55-12 ม.ค.56
2434	นางภาทิพย์ อินทรเสณี	ร.วัดแดง	-	อ.เมืองฯ	3 ม.ค.56-26 ม.ค.56
4356	นางพรทิพย์ ชัยทอง	บ้านกาญจนา เขต 2	อ.ปากเกร็ด	อ.เมืองฯ	5 ม.ค.56-28 ม.ค.56
7172	น.ส.พรทิพย์ ปรีชาหาญ	บ้านกาญจนา เขต 1	อ.เมืองฯ	อ.เมืองฯ	9 ม.ค.56-5 ก.พ.56
5576	นางวิมล อาภัยภูธร	ร.พิบูลเงิน	อ.บางใหญ่	อ.เมืองฯ	8 ม.ค.56-29 ม.ค.56

กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ผ่านประชาสัมพันธ์ 02-969-8201-2 , 02-5254270-2



ประธานมณฑล กอชกุล กล่าวต้อนรับสมาชิกนำาศ



บรรยากาศเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก นวชนนำาศ
วันที่ 3 มีนาคม 2556



อดีตผู้อำนวยการคลังก โตสวัสดิ์
ทำหน้าที่ประธานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกนำาศ



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด
ชุดที่ 54 ปี 2556

เจ้าของ	สหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด
ที่ปรึกษา	นายบัณฑิต กอชกุล, นายมาสเตอร์ บวรจรัม
บรรณาธิการ	นายสมเกียรติ จิตตะวิกุล
กองบรรณาธิการ	นายอนุกรม แสงชัยวงม, นายเสมอ ทอทองอ่อน, นายสม จงถาวร, นายฮิวัน ปู่สมาน, นายวิชัย ศรีเพ็ง, นายวิชัย สืบคล้าย, นายปัญญา เนื่องฤทธิ์, นายวิภา ทวารกันต์, นายอภิ วัฒน, จงเนจ, นายจรัส ตันเลิศบุศย์, นายวิมล บรรณะทอง, นายวารณเสนา พินธุะเกียรติ, นายพงษ์ศักดิ์ คงมม



นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับทุกแห่ง
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ต.วัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com